



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงผลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ในมติการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

การพัฒนานโยบายสาธารณะของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็นการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ มียุทธศาสตร์การสื่อสารที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เน้นความเข้าใจที่ถูกต้อง ต้องกรกัน และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชนเพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพโดยเร็ว

ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ปี ๒๕๖๔ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นผู้บัญชาการ (Incident Command System: ICS) สำหรับคณะกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดเตรียมข่าวสารสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประเมินกระแสของ สาธารณชนต่อข่าวสารต่างๆ รับข่าวสารจากแหล่งข่าวเพื่อวางแผนโต้ตอบเหตุ รายงานแก้ไขความเข้าใจในข่าว ลวง ข่าวปลอม หรือ fake news ผ่านสื่อที่เป็น Traditional (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ : สวท.แพร่) และผ่านสื่อใหม่ที่มีความรวดเร็วโดยแถลงในระยะแรกของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่าน facebook live /website ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และในภาวะวิกฤติได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ารับการรักษาฉีดวัคซีน โควิด - 19 โดยจัดทำคลิปสั้นผ่าน platform Youtube โดยคำนึงถึงกลุ่ม เป้าหมายและความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่จังหวัดแพร่ เช่นการสื่อสารโดยภาษาคำเมือง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอสนับสนุน มติการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในภาวะวิกฤตสุขภาพในทุกประเด็น โดยมี ความยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาสู่การดูแล ตนเองและการสร้างสุขภาวะของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทั้งในช่วงภาวะวิกฤตสุขภาพและสภาวะปกติ ดังวิสัยทัศน์ของ สสจ.แพร่ “องค์กรคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อคนแพร่สุขภาพดี”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔